

**Trước thảm họa bùng nổ cuộc Thế chiến thứ III:
ĐTC kêu gọi mọi nỗ lực đối thoại cho hòa bình ở Trung Đông**

Thanh Quảng sdb



Iran nã hỏa tiễn(bom) vào Israel



Hỏa tiễn Israel sẵn sàng trả đũa

Khi kết thúc bài phát biểu trong giờ đọc kinh "Lạy Nữ Vương Thiên đàng" Regina Coeli hôm Chúa nhật (14/4/2024), Đức Thánh Cha Phanxicô đưa ra lời kêu gọi tha thiết hãy ngừng bạo lực ở Trung Đông và kêu gọi tất cả các quốc gia hãy ủng hộ các nỗ lực đàm phán hòa bình, và đồng thời cứu trợ những người đau khổ ở giải Gaza.

(Tin Vatican)

Đức Thánh Cha cho biết ngài theo dõi với "tâm tình cầu nguyện và quan tâm, thậm chí đau buồn" trước những tin tức gần đây về tình hình ngày càng tồi tệ ở Israel sau việc can thiệp của Iran. ĐTC nhấn mạnh rằng không ai được đe dọa sự tồn vong của người khác, và thay vào đó tất cả các quốc gia nên "chọn hòa bình", giúp đỡ người Israel và người Palestine xây dựng một đất nước hai thể chế cạnh nhau trong an bình. Ngài nói thêm, "đó là mong muốn sâu sắc và chính đáng của đôi bên, và đó là quyền của tất cả! Hai quốc gia chung sống bên nhau."

Trường hợp khẩn cấp nhân đạo

Đức Thánh Cha nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn ở giải Gaza và con đường đàm phán phải được theo đuổi "với quyết tâm". Nhắc lại nỗi đau khôn nguôi của người dân Gaza, "đã rơi vào thảm họa nhân đạo", ngài kêu gọi mọi nỗ lực để làm xuy giảm nỗi đau khổ của họ. ĐTC nguyện xin cho "những con tin bị bắt cóc nhiều tháng trước đây sẽ được thả tự do!"

"Đã quá nhiều khổ quá! Chúng ta hãy cầu nguyện cho hòa bình. Không còn chiến tranh, không còn tấn công nhau, không còn bạo lực! Hãy tìm đến đối thoại và tìm kiếm hòa bình!"

Nâng đỡ trẻ em trong chiến tranh

Đức Thánh Cha cũng nhắc lại những lời cầu nguyện cho trẻ em trên khắp thế giới đang đau khổ vì nhiều cuộc chiến đang diễn ra trên thế giới, đặc

biệt ở Ukraine, Palestine, Israel, Myanmar. Ngài kêu gọi mọi người hãy nhớ đến những người khốn khổ ở các nơi đó, cầu nguyện cho họ và cho hòa bình trên thế giới.

Khi nói về những thảm cảnh mà trẻ em phải gánh chịu do chiến tranh, Đức Thánh Cha cũng nhắc lại rằng từ ngày 25-26 tháng 5, Giáo hội sẽ mừng Ngày Trẻ em Thế giới đầu tiên. Cha sẽ chào các em về Quảng trường Thánh Phêrô và những người theo dõi sự kiện này trên khắp thế giới, ĐTC cảm ơn các em vì những nỗ lực quảng bá ngày này và đonan hứa sẽ đồng hành với các em trong tâm tình cầu nguyện, khi các em đang tổ chức hành hương, quy tụ về sự kiện này với những công việc chuẩn bị cần được tiến hành. ĐTC nói Ngài đang chờ đợi các em và khuyến khích các em chia sẻ niềm vui và mơ ước về một thế giới tốt đẹp hơn, một thế giới hòa bình.



**WORLD
CHILDREN'S
DAY**

